



# ข่าวกระทรวงวัฒนธรรม

๑๐ ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐

โทร. ๐ ๒๒๐๙ ๓๕๐๗-๘ โทรสาร. ๐ ๒๒๐๙ ๓๕๐๘ E-mail : prculturenews2013@gmail.com

## กรม. รับทราบ 5 แนวทางติดตามโบราณวัตถุไทยในต่างประเทศกลับคืนสู่ไทย เดินทางติดตาม-ตรวจสอบ-จัดทำข้อมูลยืนยันจำนวนโบราณวัตถุที่มีแหล่งกำเนิดในไทย

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม. รับทราบการนำเสนอรายงานความคืบหน้าการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศกลับคืนสู่ประเทศไทย เพื่อรายงานความคืบหน้าการดำเนินการเรื่องดังกล่าวหลังจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อมิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นเป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศกลับคืนสู่ประเทศไทย เพื่อกำหนดมาตรการการดำเนินงานวางกรอบแนวทางการปฏิบัติในการติดตามโบราณวัตถุ รวมทั้งสำรวจ ตรวจสอบ และรวบรวมรายละเอียดข้อมูลโบราณวัตถุของไทยที่อยู่ในต่างประเทศประสานขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อติดตามหรือขอคืนโบราณวัตถุของไทยที่อยู่ในต่างประเทศให้กลับมาเป็นสมบัติและมรดกวัฒนธรรมของชาติ โดยมี รมว.วธ. เป็นประธานกรรมการ และผู้แทนจากหน่วยงาน ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ร่วมเป็นกรรมการ

นายวีระ กล่าวว่า การดำเนินการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศกลับคืนสู่ประเทศไทยนั้นมีความคืบหน้าในด้านต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการติดตามโบราณวัตถุฯ ได้ประชุมจำนวน 3 ครั้ง เพื่อกำหนดแนวทางและมาตรการเพื่อติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศกลับคืนสู่ประเทศไทย และติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการ 5 แนวทาง ดังนี้ 1. ศึกษาทางวิชาการโบราณวัตถุของไทยในการต่างประเทศเพื่อสนับสนุนการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศกลับคืนสู่ประเทศไทย โดยแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านวิชาการเพื่อติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศกลับคืนสู่ประเทศไทย สำรวจตรวจสอบ จัดหมวดหมู่ และลำดับความสำคัญในการติดตามโบราณวัตถุของไทยกลับคืนจากต่างประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาคณะอนุกรรมการด้านวิชาการฯ ได้ยืนยันข้อมูลโบราณวัตถุที่มีแหล่งกำเนิดในประเทศไทยและใช้ในการติดตามโบราณวัตถุกลับคืน ได้แก่ ทับหลังจากปราสาทหนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ และทับหลังจากปราสาทเขาโล้น จ.สระแก้ว ซึ่งเป็นโบราณวัตถุ ชุดแรกที่อยู่ระหว่างดำเนินการติดตามกลับคืนจากพิพิธภัณฑ์ศิลปะเฮโนลลูสหรัฐอเมริกา 17 รายการซึ่งสหรัฐอเมริกามีความประสงค์ส่งคืน โดยตรวจพิสูจน์ได้ว่ามีแหล่งกำเนิดในไทย 14 รายการ และจัดทำข้อมูลโบราณวัตถุของไทยที่มีหลักฐานชัดเจนว่าถูกนำออกไปจากไทยโดยผิดกฎหมายและเห็นสมควรติดตามกลับคืนมาเพิ่มเติมอีก 24 รายการ

2. การดำเนินการโดยใช้มาตรการทางกฎหมาย กฎบัตรระหว่างประเทศ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายเพื่อติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศกลับคืนสู่ประเทศไทย เพื่อศึกษาแนวทางการใช้กฎหมายติดตามวัตถุโบราณของไทยกลับคืน และศึกษาแนวทางการเข้าเป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญาว่าด้วยวิธีห้ามและป้องกันการนำเข้า ส่งออก และโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทางวัฒนธรรม โดยมีขอบด้วยกฎหมายขององค์การยูเนสโก ค.ศ. ๑๙๗๐ และอนุสัญญาสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการทำให้กฎหมายเอกชนมีเอกภาพว่าด้วยวัตถุทางวัฒนธรรมที่ถูกโจรกรรมหรือส่งออกโดยผิดกฎหมาย ซึ่งคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายฯ จึงเห็นว่าต้องทำหนังสือถึงสหรัฐอเมริกาเพื่อแสดงหลักฐานทางวิชาการเพิ่มเติมของทับหลังจากปราสาทหนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ และทับหลังจากปราสาทเขาโล้น จ.สระแก้ว และรายละเอียดของกฎหมายโบราณสถาน โบราณวัตถุ ของไทย ก่อนปีที่คาดว่าทับหลังทั้ง 2 รายการ ถูกลักลอบนำออกไปจากประเทศไทย ตามที่สหรัฐอเมริกาขอ รวมทั้งการแต่งตั้งตัวแทนในการเจรจากับสหรัฐอเมริกา และผลักดันให้บังคับใช้กฎหมายภายในประเทศอย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการติดตามโบราณวัตถุของไทยกลับคืนสู่ประเทศไทย



## ข่าวกระทรวงวัฒนธรรม

๑๐ ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐

โทร. ๐ ๒๒๐๙ ๓๕๐๗-๘ โทรสาร. ๐ ๒๒๐๙ ๓๕๐๔ E-mail : prculturenews2013@gmail.com

3. ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ เพื่อประสานความร่วมมือในการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศกลับคืนสู่ประเทศไทย โดยเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา นายปีเตอร์ เฮย์มอนด์ อุปทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสืบสวนเพื่อความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม แจ้งว่ายินดีและพร้อมให้ความร่วมมือในการติดตามโบราณวัตถุไทย โดยกระทรวงวัฒนธรรมได้ส่งมอบบัญชีโบราณวัตถุที่เชื่อว่าเป็นโบราณวัตถุไทยในสหรัฐอเมริกา จำนวน 133 รายการ ให้ฝ่ายสหรัฐอเมริกา วร. โดยกรมศิลปากร และกระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมสารนิเทศ และสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลของไทยในต่างประเทศ ได้ดำเนินการตรวจสอบโบราณวัตถุของไทยที่ปรากฏอยู่ในต่างประเทศ สำหรับกรณีทับหลัง 2 รายการ ได้ประสานด้านข้อมูลวิชาการ และกฎหมาย เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายของสำนักสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ สหรัฐอเมริกาในการติดตามโบราณวัตถุกลับคืนสู่ประเทศไทย และ 4. การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศกลับคืนสู่ประเทศไทย โดยการเชิญชวนคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศ หรือผู้ที่เดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ แล้วพบว่า มีการจัดแสดงโบราณวัตถุที่เชื่อว่ามีแหล่งกำเนิดในประเทศไทย สามารถถ่ายรูป หรือส่งข้อมูลแจ้งมาที่กระทรวงวัฒนธรรม หรือกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อนำมาเป็นข้อมูลและหลักฐานในการติดตามโบราณวัตถุกลับคืน รวมทั้งให้ภาคประชาชนร่วมสนับสนุนข้อมูลหลักฐาน เช่น ภาพถ่ายเก่า บันทึกสภาพโบราณสถานหรือพื้นที่ ก่อนที่โบราณวัตถุจะสูญหายไปจากโบราณสถาน เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการติดตามกลับคืน 5. เผยแพร่ข้อมูล และประชาสัมพันธ์ในการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศกลับคืนสู่ประเทศไทย มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องและผลการประชุมของคณะกรรมการต่อสื่อมวลชนเพื่อให้การสื่อสารเรื่องดังกล่าวสู่สังคม และประชาชน มีความถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

-----